

ชาวบ้านสุดทน!!! แจงจับพระนอกจริตมอดไม้สมุนรับใช้นายทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวสุดทนกับพฤติกรรมของพระนอกจริตมอดไม้สมุนรับใช้นายทุนนักการเมืองใหญ่ ไร้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าตูม ว่าได้พบกับกองไม้ขนาดใหญ่กว่า 50 ต้น อยู่ภายในวัดศรีสว่างทุ่งโก ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ หลังราษฎรบ้านเนินยาง ต.ปะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขุดลอกห้วยระวี มีการขุดลอกรุกที่นาของชาวบ้านกว่า 30 ราย นอกจากนี้ยังมีราษฎร ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมาก พบว่า โครงการขุดลอกห้วยระวี ดลอกแนวลำห้วย จากบ้านเนินยาง ม.8 ต.ปะ อ.ท่าตูม ไปจนถึงเขตท้องที่ของอำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมีกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมี หลจก สินเจริญสนม เป็นผู้รับจ้าง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน เพราะมีการขยายลำห้วยทับที่ดินของราษฎรจริง และชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ หลจก สินเจริญสนม แล้วกว่า 20 รายที่ สภ.กระโพ มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์หลายช่องไปแล้วนั้น

นายธีรชาติ แก้วขาว อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115 ม.11 ต.ปะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ตนได้เข้าแจ้งความที่ สภ.ท่าตูม กรณีได้พบไม้เป็นจำนวนมาก กว่า 50 ต้น อยู่ภายในวัดศรีสว่างทุ่งโก ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม เป็นไม้ที่ได้นำมาจากการขุดลอกลำห้วยระวี เขตตำบลปะ และตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จึงมาแจ้งความที่โรงพักเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ง และจากสอบถามชาวบ้านได้ความว่าไม้ทั้งหมดเป็นของ พระครูสุชมธรรมโชติ หรือ หลวง

ตาชิน เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างทุ่งโก ซึ่งชาวบ้านได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีทางการขุดลอกลำห้วยระวีรุกที่นากว่า 30 ราย เนื้อที่กว่า 300 ไร่ หลวงตาชินได้เข้าพื้นที่ที่มีการขุดลอกลำห้วยระวีและชมชุมชนบ้าน

โดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อมาพัฒนาหมู่บ้าน แต่จริงๆแล้วหลวงตาชิน เป็นผู้รับใช้นักการเมืองที่หนึ่ง ที่มามากอยกลุ่มชาวบ้านไม่ให้ขัดขวางการทำงานของโครงการดังกล่าว ทำตัวเป็นตัวแทนของนักการเมืองคอยเกลี้ยกล่อมและชมชุมชนบ้านไม่ให้ต่อสู้ หากใครไม่เป็นด้วยก็ถือว่าขัดขวางการพัฒนา ไม่สมควรที่จะอยู่ในฝูงชน สารพัดที่ท่านจะอ้าง ส่วนผลประโยชน์ที่ หลวงตาชินได้รับคือได้ต้นไม้ ที่โค่นล้มจำนวนมาก ได้มาแบบฟรีๆ ถ้ามีใครไว้วางใจก็จะจ่ายบ้างเล็กน้อย หากใครอ่อนแอก็จะยึดเข้าวัดโดยจะอ้างเอาทำกุฏิ เอามาทำศาลา ทำตัวเหมือนไพร่แมน บางครั้งแม้แต่เงินตีบลิ้นน้ำมัน ผักต้วน้ำมัน เงินเดือนคนงาน ทำหน้าที่ทุกอย่างทั้งไพร่แมนและการดูแลเรื่องไรต์งานตลอดลำห้วยชาวบ้านทั้งหมดมักจะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าท่านจะเดินคุมงานตลอดไรต์งาน และพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างทั้งหมด ดูแลเรื่องต้นไม้ เรื่องถนนหนทาง ดูดีไปหมดทุกอย่าง แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ จนชาวบ้านอึดจะระอาสุดจะคะฉานับเหลือเกินจนมียากจะเรียกว่าพระแล้ว

ด้านนายรมย์ ซ่อนกลิ่น อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/1บ้านเนินยาง ต.ปะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กล่าวว่า การขุดลอกลำห้วยระวี ผู้รับเหมาได้ขุดดินขึ้นมาทิ้งบนที่นาและโค่นต้นไม้ออกไปหมดเลย ทั้งที่ที่นาของชาวบ้านมีกรรมสิทธิ์ถือครองเป็นโฉนดที่ดินและ นส.3 กันทุกคน ทำไม่ทางการและผู้รับเหมามาทำร้ายและรักแกชาวบ้านกันอย่างนี้ แถมยังมีพระครูสุชมธรรมโชติ หรือหลวงพ่อชิน เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างทุ่งโก ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม มาคอยดูแลและบงการการขุดลอกลำห้วยระวี ถ้ามีการรุกที่ชาวบ้าน หลวงพ่อชินจะเป็นคนมาเคลียร์เอง ส่วนต้นไม้ที่ถูกตัดบนที่นาของชาวบ้านก็ขนเอาไปไว้ที่วัดเกือบหมด อยากถามว่า พระมายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องนี้ มันไม่ใช่กิจของสงฆ์